

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๙

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมา และพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมาสู่ประเทศไทยด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป

๓. ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle: FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๔. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีความสามารถและความสามารถสูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแนวทางในการนำนักเรียนที่มีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นมีพื้นฐานและทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน

๕. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๑ (จุลทัศน์) ๑๖๒๓ (สุกัญญา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (http://www.soc.go.th)

หมายเหตุ
อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป